

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

trung ương và hơn 2.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiêm cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức mới, đa dạng, hiệu quả. Hội nghị được tổ chức

nhằm quán triệt, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện chương trình hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên, thể hiện quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, tăng cường công tác phòng truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tăng cường công tác giám sát, phân biệt xã hội; phát động các phong trào thi đua sâu rộng, động viên hội viên, đoàn viên, nhân dân chung sức vượt qua khó khăn, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả nghiên

cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu đã thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung và thể hiện sự đồng thuận với chương trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là công việc hết sức cần thiết và hệ trọng, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ. Trước những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu

nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ như: Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong trong bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngay cả trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Sau khi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Việt Hùng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Phạm Việt Hùng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây, cầu thị, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiến Xương lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Kiến Xương tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ đồng chí Phạm Việt Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Việt Hùng hứa trên cương vị công tác mới sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tiếp nhận hệ thống...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 2 hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR, 1 máy tách chiết phân bổ cho Thái Bình, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 1 xe chuyên dụng tiêm vắc-xin lưu động cho tỉnh. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ cho Thái Bình 1 hệ thống kho lạnh để bảo quản vắc-xin.

Những thiết bị y tế được phân bổ sẽ giúp Thái Bình nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, là nguồn động viên kịp thời đối với các bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch.

**HUNG HÀ
Khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2**

Với mục tiêu không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, huyện Hưng Hà tập trung truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.



Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà (Hưng Hà).

Ngày 15/8/2021, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Quang Lịch (Kiến Xương) về địa phương qua chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng khẩn trương truy vết được 5 trường hợp F1 và 42 trường hợp F2 đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Ngoài ra, huyện còn truy vết, quản lý, đưa đi cách ly tập trung 2 trường hợp F1 ở xã Bắc Sơn cũng là lái xe chở nhu yếu phẩm có liên quan đến ca tái dương tính tại tỉnh Ninh Bình trong ngày 15/8, quá trình điều tra đã phát hiện 40 trường hợp F2, trong đó 7 trường hợp đưa đi cách ly tập trung, 33 trường hợp cách ly tại nhà. Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và đã có kết quả âm tính.

Hiện nay, Hưng Hà tiếp tục tăng cường điều tra, truy vết, quản lý những người từ vùng có dịch trở về địa phương; bỏ khuyết kịch bản để kịp thời ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Các tổ tuần tra liên ngành của huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

THANH THUY

Tiếp tục thực hiện nghiêm...

(Tiếp theo trang 1)

Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài vào tỉnh là rất lớn

Từ ngày 1 - 16/8, Thái Bình ghi nhận 36 trường hợp nhiễm Covid-19 từ khu vực miền Nam về, trong đó Tiến Hải 33 trường hợp, Vũ Thư 1 trường hợp, Kiến Xương 2 trường hợp. Liên quan đến 2 trường hợp ở Kiến Xương đã ra soát được 13 F1 và 18 F2. Các trường hợp F1, F2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp ghi nhận tại huyện Tiến Hải đã được cách ly, điều trị kịp thời; các trường hợp nguy cơ được quản lý chặt chẽ trong các khu cách ly tập trung, hoạt động xét nghiệm sàng lọc được thực hiện 3 ngày/lần.

Về hoạt động tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến hết ngày 14/8, toàn tỉnh đã có 27.151 người được tiêm mũi 1 và 24.479 người được tiêm mũi 2. Hiện nay, một số tỉnh lân cận có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 từ khu vực miền Nam về, trong đó có nhóm lái xe vận tải hàng hóa. Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài vào tỉnh là rất lớn, do đó các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch đạt được thời gian qua đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống chưa chấp hành triệt để các quy định phòng, chống dịch; vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng; có lúc, có nơi còn tình trạng tập trung đông người; việc kiểm soát người vào tỉnh tại các chốt chưa triệt để; tiến độ triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 còn chậm... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trên.

Các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, do đó các huyện, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp trong phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống

dịch, trong đó tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống không thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch đã đề ra. Các hộ kinh doanh dịch vụ, ăn uống cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tuyệt đối không sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống trên quốc lộ 10 và quốc lộ 39, các huyện bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, yêu cầu các cơ sở chỉ được bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp song vẫn còn một bộ phận người dân không đeo khẩu trang, tập trung đông người. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người nơi công cộng; tăng cường kiểm tra và yêu cầu các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị... thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, các huyện, thành phố cần chủ động rà soát nhân lực, cơ sở vật chất bảo đảm việc cách ly tập trung trên địa bàn.

UBND các xã, phường, thị trấn siết chặt công tác quản lý di chuyển dân cư; nâng cao vai trò của các tổ tự quản, phát hiện kịp thời những trường hợp đi về từ địa phương có dịch để có biện pháp xử lý kịp thời. Các xã, phường, thị trấn khẩn trương lập danh sách những trường hợp là lái xe vận tải chở hàng hóa thiết yếu trên địa bàn để cơ bản phòng, chống dịch phù hợp.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, đơn vị trong phòng, chống dịch

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch, thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát chặt, triệt để các trường hợp vào tỉnh trong thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với địa phương giám sát, quản lý tốt di chuyển dân cư trên địa bàn.

Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt việc lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nguy cơ, trong đó phải thường xuyên lấy mẫu các trường hợp làm việc ở tỉnh ngoài,

người phục vụ cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, bệnh nhân chuyển từ tuyến trên về tỉnh, các trường hợp sốt, ho, khó thở khi đến khám tại các bệnh viện... Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án điều trị khi dịch diễn biến phức tạp; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Chịu trách nhiệm quản lý về chất lượng, giá thực hiện test nhanh, xét nghiệm PCR. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm vật tư, thiết bị được phân bổ, trao tặng. Chủ động nắm bắt diễn biến dịch tại các tỉnh lân cận, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, phản ánh các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, những trường hợp chưa thực hiện nghiêm, vi phạm quy định phòng, chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế cần chú ý các nội quy, văn bản của Chính phủ triển khai thực hiện hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

**Kiến Xương
Kiểm soát chặt người từ tỉnh khác về để phòng, chống dịch Covid-19**

Tước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là sau khi có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Quang Lịch là lao động tự do đi từ tỉnh khác về địa phương, huyện Kiến Xương đã tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát chặt công dân từ vùng dịch, từ tỉnh ngoài về địa phương với quyết tâm không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, huyện đã ban hành 125 văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã kích hoạt toàn bộ các phương án chống dịch, yêu cầu các thành viên trực tiếp về cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; triển khai phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư y tế bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại



Điểm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thôn Luät Nội Tây, xã Quang Lịch (Kiến Xương).

chỗ". Huyện cũng đã kích hoạt 2 tổ tuần tra liên ngành của huyện, 261 tổ tự quản của các xã, thị

trấn; đồng thời, ngừng hoạt động 4 bên đồ ngang giáp ranh với tỉnh lân cận, lập chốt kiểm

tra liên ngành tại phà Cón Nhất. Tuy nhiên, ngày 14/8/2021 đã phát sinh 2 trường hợp dương

tính với SARS-CoV-2 về địa bàn xã Quang Lịch. Ngay lập tức, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo ban điều hành khu cách ly số 1 tiến hành ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly, điều tra truy vết các trường hợp F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, chuyển 2 bệnh nhân lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Quang Lịch khoanh vùng, điều tra, truy vết tại cộng đồng, thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ xã và khu vực gia đình bệnh nhân. Đến nay, tất cả các trường hợp F1, F2 xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Để ngăn chặn tình huống tương tự phát sinh, Kiến Xương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng và các tổ tự quản, đồng thời giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc kiểm soát, quản lý người từ vùng dịch về địa phương. Đặc biệt, sẽ rà soát, nắm bắt toàn bộ các lái xe trên địa bàn huyện được đi "luồng xanh" để tuyên truyền không trở về địa phương trong thời điểm này bảo đảm không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào đi từ vùng dịch về địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Quang Lịch cho biết: Hiện toàn xã có 423 nhân khẩu đi làm ăn xa, từ tháng 7/2021 tới nay đã có 65 người từ tỉnh khác về, trong đó có 7

trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh về đã thực hiện cách ly tập trung. Trước tình hình 2 trường hợp dương tính trên địa bàn, ngoài triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, xã chỉ đạo toàn bộ các tổ tuần tra, đội phản ứng nhanh, các tổ tự quản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngay trong sáng ngày 15/8/2021, xã đã thành lập 6 điểm kiểm soát phòng, chống dịch để nhắc nhở, tuyên truyền người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Các tổ tự quản tiếp tục phân công mỗi người phụ trách một khu vực để nắm được di biến động của người dân, đồng thời cũng khuyến cáo con em ở các tỉnh không về địa phương thời điểm này. Xã cũng yêu cầu toàn bộ cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu, các điểm vui chơi đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 2 lần một lần nhắc nhở bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Phát động nhân dân vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp và phòng, chống dịch hiệu quả. Bà Trần Thị Ngọc, thành viên tổ kiểm soát phòng, chống dịch số 1 cho biết: Tổ có 11 người, chúng tôi phân công nhau cứ 2 người trực một ngày để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, đồng thời nhắc nhở người dân trong

thôn chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, không tập trung đông người.

Không chỉ ở vùng có dịch mà hiện nay bên phà Cón Nhất (xã Hồng Tiến) cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Ông Nguyễn Thành Đạt, thành viên tổ kiểm soát dịch Covid-19 tại đây cho biết: Để kiểm soát chặt người qua lại, hàng ngày chúng tôi chia thành 2 ca làm việc từ 5 giờ tới 21 giờ. Khi công dân sang phà chúng tôi kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 bảo đảm đủ điều kiện mới cho vào địa bàn, đồng thời đo thân nhiệt, yêu cầu sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng quy định và thực hiện khai báo y tế ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của từng người để thực hiện truy vết khi cần thiết. Qua nắm bắt cho thấy có bản các công dân khi qua phà đều nắm được các quy định phòng, chống dịch của tỉnh, của huyện và thực hiện đúng các yêu cầu đã đề ra.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục yêu cầu các xã, thị trấn bám sát các chỉ đạo của tỉnh, của huyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể, các tổ tự quản trong việc quản lý di biến động dân cư, không để sót bất cứ trường hợp nào đi từ vùng dịch về địa bàn.

THU THUY